



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักรการภารโรง)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักรการภารโรง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงาน  
ทำความสะอาด (นักรการภารโรง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น  
แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ตามบัญชี  
รายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้ และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่  
ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ  
คัดเลือก ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาในการจ้าง ตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กำหนดการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้  
มารายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

๓. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่  
ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายชัดเจน

๔. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิทยา ยางสุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักการภารโรง)  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	กำหนดการสอบคัดเลือก วัน/เวลา/สถานที่สอบคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายฐิติพงษ์ พวงแก้ว	ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	
๒	๐๐๒	นางดวงเดือน คำรอด	รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น.	
๓	๐๐๓	นายณรงค์ฤทธิ์ อิมอ้วน	และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับการสมัคร	
๔	๐๐๔	นางธิดินันท์ ใจงาม	ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	

